

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

ARIP – ตรงไหนชัดๆ ก็ชัด(...?) ตรงนั้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... ถ้าจะเป็นเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index ก็อาจจะกล่าวไปแล้ว

ในวันวาน ไม่ว่าจะทั้งในบาดตาเซียน และ ในการ LIVE ที่เพจ TH UTRADE ซึ่งอาจจะชัดเจนกว่า ทั้งภาพและความเห็น ที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะต้องทำตัวอย่างไร ในระดับปัจจุบัน... หากจะเล่น หรือซื้ออะไร อย่างไร และจะเล่นแบบไหน ก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่า เรากำลังเล่นอยู่ในแนวโน้มอะไร ซึ่งถ้าเอาเป็นแนวโน้มหลักๆ ไว้ก่อนก็น่าจะดีกว่า แล้วถึงค่อยๆ ไต่ลงมาว่ากันในแนวโน้มรองๆ หรือแนวโน้มย่อยๆ... แต่อย่าลืมนะครับว่า ตามหลักแล้ว เราจะยึดเรื่องคลื่นใหญ่ๆ หรือคลื่นหลักๆ ไว้มากกว่า ส่วนฟองคลื่น หรือคลื่นย่อยๆ อาจจะให้ความสำคัญลดน้อยลงไปหน่อย หรือบางทีก็แทบจะไม่ต้องดูเลยก็ได้ ถ้าไม่ใช่หนักถึงกำไรตัวจริงนะ เพราะบางช่วงเวลา การเก็งกำไรระยะสั้น อาจจะต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศของ ตลาด หรือ SET Index นิดหน่อย แต่ก็อีกนั่นแหละครับ หุ่นบางตัว ก็อาจจะไม่ขึ้นอยู่กับตลาด หรือ SET Index แต่อย่างใดเลยก็ได้... เอาเป็นว่าเรื่องของเทคนิค ที่เป็นเรื่องของแนวโน้ม ที่มาจากการนับคลื่นแอลเลียตนั้น อาจจะต้องว่ากันยาว และยากเอาไว้อีกที่ ในเรื่องง่ายๆ อ่านแนวโน้มน่าๆ จากเครื่องมือง่ายๆ ตามที่เห็นอเมซโต้เกร็นๆ ไว้บ้างแล้ว รอสรุปวันเวลา กันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ... แ่ววๆ มาจากความต้องการ ก็น่าจะต้องเป็นวันหยุดแล้วละ และเวลา ก็น่าจะต้องเป็นบ่ายๆ เหมือนที่เรา ทำนๆ เคยเข้าสัมมนาตามที่ตั้งๆ มานั้นแหละครับ... ส่วนเรื่องของหุ่นบาดตาเซียนวันนี้ ก็ขอเอาหุ่นที่ ห่อกลับบ้าน มาจากวันวาน มาว่ากันต่อ เพราะยังน่าสนใจ

ดูตามเกม... หลังจากที่มิช้าวอะไรบางอย่าง แล้วทำให้ราคาขึ้นมาก่อนหน้านี้ แล้วก็มีการ

พักตัวไปสักระยะหนึ่ง พอวันวาน ออกอาการเหมือนจะต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่ออะไร ก็น่าจะรู้ๆ กันอยู่นะ

- แนวรับ** : ... 1.16-1.10 หรือ **ไม่ควรพลิกต่ำกว่า 1.10** ไว้
- เป้าหมาย** : ... 1.40-1.60 หรือ **ถ้ามองยาวๆ น้อยก็ 1.80**

Price Chart...(ARIP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ่น ARIP... จริงๆ แล้ว ถ้าจะเล่นด้วยเส้น MA. แค่เส้นเดียว ก็ได้นะครับ ไม่ว่าจะ 20 หรือ 25 วันก็ได้ ไม่ว่าจะ เป็น EMA หรือ SMA ก็พอๆ กันแหละ แต่ในภาพนี้ เราเอามาให้ดูทั้งชุดกันเลย ซึ่งก็เป็นชุดที่เราใช้กันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นทัพหน้า หรือ ตัวหลักเลยก็ว่าได้ เพราะสามารถดูได้ทั้งระยะสั้นและกลางๆ ขึ้นไปจนถึงระยะยาว... และถ้าจะเอาเป้าหมายกันสุดๆ ก็อาจจะมองได้ถึงระดับ 2.00 กันโน่นแหละครับ ซึ่งจะยังงี้ ทำไม่ถึงมองได้ตรงนั้น เราก็เคยกล่าวไว้บ่อยในคอลัมน์บาดตาเซียนนี้แหละ แต่ถ้ายิ่งอยากทบทวนความรู้ง่ายๆ แบบนี้ เอาไว้ไปว่ากันในคอร์สออนไลน์ครั้งแรกของเหนือเมฆนะครับ (รอแจ้งวันเวลาอีกที)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน